
รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (รอบที่ 2/2566) 

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 
............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคช านาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
10. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นางลาวัลย ์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
12. นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ 
13. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
17. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
2. ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
3. ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
4. ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 
 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 

มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 การประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น thaID 
 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : การ
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น thaID เป็นการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น thaID ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
เป็นการยืนยันตัวตนในสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน ส่วนราชการต่างๆ ภาครัฐ แทนการใช้บัตรประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน เพราะการแสวงหาผลประโยชน์ การทุจริต จึงมีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้น และความปลอดภัยของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านโหลดแอปพลิเคชั่น thaID 
เพ่ือเป็นประโยชน์ จากการที่ได้โหลดแอปพลิเคชั่น thaID และยืนยันตัวตน ไม่พบปัญหา และมีความปลอดภัยจาก
การใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการ บุคลากร และ
ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้โหลดแอปพลิเคชั่น thaID และยืนยันตัวตน จึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
 นายเชิ งชาญ พ่ึง เจียม ปศุสัตว์จั งหวัดสมุทรสงคราม : ซึ่ งแอปพลิ เคชั่น  thaID เป็นของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งคิดว่าแอปพลิเคชั่น thaID คงจะไม่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ        
ที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไปท าธุรกรรมก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลบัตรประชาชน 
และทะเบียนบ้านผ่านทางแอปฯ และในอนาคตก็มีการพัฒนาในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ และมีระดับความปลอดภัยที่ดี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

 3.2 การตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
 นางสาวสุภาณี เอ้ือเบญจพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : จากหนังสือกองควบคุม

อาหารและยาสัตว์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ร้าน
จ าหน่ายอาหารสัตว์ ให้ทราบข้อปฏิบัติตามพ.ร.บ.ยาสัตว์ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย และการตรวจสอบ
เฝ้าระวังการลักลอบขายยาในร้านอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนตามพ.ร.บ.ยาสัตว์ พ.ศ.2510        
 

 
/ให้ด าเนินการ... 
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ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีบัตรตามพ.ร.บ.ยา
สัตว์ พ.ศ.2510 ได้สอบถามกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ก็ได้แนะน าให้ประสานไปยังกองสารวัตรและกักกัน 
กรมปศุสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีบัตรตามพ.ร.บ.ยาสัตว์ พ.ศ. 2510 จึงขอประสานด่านกักกัน
สัตว์ในการลงพ้ืนที่ตรวจ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : เบื้องต้น ขอประสานทางหัวหน้าด่านฯ ก่อน แล้วจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง ในการขอเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
 นางสาวสุภาณี เอ้ือเบญจพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ : ขอเป็นเจ้าหน้าที่มีอ านาจตาม
พ.ร.บ.ยาสัตว์ พ.ศ. 2510 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ได้ค่ะ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม จะ
ด าเนินการส่งหนังสือประสานไปอีกครั้ง จึงน าเรียนในที่ประชุมให้ทราบก่อน ขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3 การด าเนินการด้านการผลิตสัตว์ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ และมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย
ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ และหน้าหวานอิสราเอล จึงขอความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี ในเรื่องท่อนพันธุ์หญ้า 
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : การขอความอนุเคราะห์ท่อนพันธุ์หญ้า ขอสนับสนุน 
ในส่วนของท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ส่วนท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล มีน้อยไม่เพียงพอต่อการขยายพันธุ์ และกรม
ปศุสัตว์ก็ยังไม่สนับสนุน 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 
2566 จะเดินทางไปตัดท่อนพันธุ์หญ้า  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ในช่วงนี้ ยังไม่สามารถด าเนินการตัดท่อนพันธุ์หญ้าได้ 
ซ่ึงทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์  และต้องรอประมาณ 2 เดือน เนื่องจากเกษตรกรพา
สัตว์เลี้ยงเข้ามาจึงท าให้แปลงหญ้าเสียหาย จึงต้องปรับพื้นที่และด าเนินการปลูกใหม่ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : รับทราบค่ะ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง 
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ได้ครับ  
 
 

/นายเชิงชาญ… 
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 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี อีกครั้ง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ แล้วทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ประสานไปอีกครั้ง  
 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี : ได้ครับ ยินดีครับ 
 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : โครงการผสมเทียมในแพะของ
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี  ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ในการลงพ้ืนที่ด าเนินการวางโฮโมนเหนี่ยวน าการติดสัดในแพะ ของฮาซันฟาร์ม ต าบล
ปลายโพงพาง  อ าเภออัมพวา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 แพะจ านวน 11 ตัว มีตั้งท้อง 2 ตัว และสุขภาพ
อ่อนแอ 1 ตัว ด าเนินการได้ จ านวน 8 ตัว ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่
ทีมงานผสมเทียม  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ในที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ หรือ
ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญครับ 
 ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : ขอแจ้งผลการด าเนินงานของด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ได้
ด าเนินการสุ่มตรวจห้องเย็น การเฝ้าระวังการน าเข้าสินค้าปศุสัตว์ของห้องเย็น ของจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 
1 แห่ง ได้ด าเนินการสุ่มตรวจไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ยังไม่มีการลักลอบน าสินค้าเข้ามา 
แต่มีสินค้าปศุสัตว์ที่ ทางด่านฯ ได้อายัดไว้คือ ซากไก่แช่แข็ง จ านวนหกร้อยกว่ากิโลกรัม เนื่องจากผู้ประกอบการ
ไม่มีหลักฐานการเคลื่อนย้าย หรือแหล่งที่มา ที่ถูกต้อง เบื้องต้นได้มีการน าหลักฐานบางส่วนมาแสดงแล้ว แต่ยังไม่
ครบ  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ในข้อเท็จจริง คือมีที่มาที่ถูกต้อง ชัดเจน 
 ผู้แทนด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี : มีแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ทางผู้ประกอบการได้ถ่ายส าเนาแจ้งมาแล้ว แต่
เหมือนว่าเอกสารจะมีการสลับกัน เนื่องจากผู้ประกอบการมีซื้อ ขายหลายที่ จึงได้แจ้งผู้ประกอบการให้หา
หลักฐานให้ตรงกับสินค้าท่ีทางเราได้อายัดไว้  
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณทางด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบขอบคุณอีกครั้ง 
 ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ได้ด าเนินการเข้าไปเหนี่ยวน าโฮโมนแพะ ที่อ าเภออัมพวา 
จ านวน 8 ตัว และทางทีมงานจะเข้าไปด าเนิน AI (การผสมเทียมในช่องคลอด) จ านวน 8 ตัว ที่ได้ด าเนินการ
เหนี่ยวน าไว้ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ต าแหน่ง 
นักวิชาการสัตวบาล เพ่ือมาทดแทนข้าราชการที่เกษียณ จ านวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 
2566 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566   
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม  เวลา 14.15 น.  
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